

สรุปโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
 ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๕๕ โครงการ/กิจกรรม

ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

แผนรายการกลุ่ม/ รายด้าน	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนสิทธิมนุษยชนรายด้าน จำนวน ๒ ด้าน			
- ด้านการเมืองการปกครอง (จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม) (มีข้อเสนอแนะทั้งหมด ๙ ข้อ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ๒ ข้อ)			
	๑	โครงการยกระดับเพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ (ข้อเสนอแนะที่ ๒)	สป.
	๒	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่นักนิติการแรงงานอาสาสมัครแรงงาน และการขยายเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ (ข้อเสนอแนะที่ ๒)	สป.
	๓	โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ (ข้อเสนอแนะที่ ๗)	กพร.
- ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ (จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม) (มีข้อเสนอแนะทั้งหมด ๖ ข้อ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ๑ ข้อ)			
	๑	โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (ข้อเสนอแนะที่ ๒)	สป.
	๒	โครงการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษา: พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่หรือแผงลอย และสตรีทฟู้ด (ข้อเสนอแนะที่ ๒)	สป.
	๓	กิจกรรมสำรวจฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ (ข้อเสนอแนะที่ ๒)	กสร.
แผนสิทธิมนุษยชนรายกลุ่ม จำนวน ๗ กลุ่ม			
- กลุ่มผู้ใช้แรงงาน (จำนวน ๓๒ โครงการ/กิจกรรม) (มีข้อเสนอแนะ ๗ ข้อ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ๗ ข้อ)			
	๑	กิจกรรมการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ (ข้อเสนอแนะที่ ๑)	กสร.
	๒	โครงการพัฒนาองค์กรลูกจ้างเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์แบบยั่งยืน (ข้อเสนอแนะที่ ๒)	กสร.
	๓	ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสม (ข้อเสนอแนะที่ ๓)	กสร.
	๔	รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี (ข้อเสนอแนะที่ ๓)	กสร.
	๕	โครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤตภายใต้บริบทใหม่ (New Normal) (ข้อเสนอแนะที่ ๓)	กสร.
	๖	ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบการ (ข้อเสนอแนะที่ ๓)	กสร.
	๗	กิจกรรมตรวจแรงงานนอกระบบ (ข้อเสนอแนะที่ ๓)	กสร.

แผนรายการกลุ่ม/ รายด้าน	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๘	กิจกรรมตรวจแรงงานในระบบ (ข้อเสนอแนะที่ ๓)	กสร.
	๙	กิจกรรมให้บริการขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (ข้อเสนอแนะที่ ๔)	กกจ.
	๑๐	กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๔ ภาษา (ข้อเสนอแนะที่ ๔)	กกจ.
	๑๑	โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง (ข้อเสนอแนะที่ ๔)	กกจ.
	๑๒	กิจกรรมการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว (ข้อเสนอแนะที่ ๔)	กกจ.
	๑๓	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) (ข้อเสนอแนะที่ ๔)	กกจ.
	๑๔	โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว (ข้อเสนอแนะที่ ๔)	สปส.
	๑๕	โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กกจ.
	๑๖	โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กพร.
	๑๗	โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กพร.
	๑๘	โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กพร.
	๑๙	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กพร.
	๒๐	โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กพร.
	๒๑	การพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กพร.
	๒๒	การตรวจและกำกับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขั้นพื้นฐาน (ข้อเสนอแนะที่ ๖)	กสร.
	๒๓	การตรวจและกำกับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขั้นเทคนิควิชาการ (ข้อเสนอแนะที่ ๖)	กสร.
	๒๔	กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ข้อเสนอแนะที่ ๖)	กสร.
	๒๕	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (ข้อเสนอแนะที่ ๖)	สสปท.

แผนรายการกลุ่ม/ รายด้าน	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๒๖	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ข้อเสนอแนะที่ ๖)	สสปท.
	๒๗	โครงการพัฒนาและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (ข้อเสนอแนะที่ ๖)	สสปท.
	๒๘	โครงการรณรงค์ในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ๑๒ มิถุนายน (ข้อเสนอแนะที่ ๗)	กสร.
	๒๙	โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ข้อเสนอแนะที่ ๗)	กสร.
	๓๐	กิจกรรมการตรวจแรงงานนอกระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ข้อเสนอแนะที่ ๗)	กสร.
	๓๑	กิจกรรมสร้างการรับรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ข้อเสนอแนะที่ ๗)	กสร.
	๓๒	กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ข้อเสนอแนะที่ ๗)	กสร.
- กลุ่มเด็กและสตรี (จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม) (มีข้อเสนอแนะ ๑๑ ข้อ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ๑ ข้อ)			
	๑	โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ (ข้อเสนอแนะที่ ๔)	กสร.
- กลุ่มผู้สูงอายุ (จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม) (มีข้อเสนอแนะ ๔ ข้อ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ๑ ข้อ)			
	๑	โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ (ข้อเสนอแนะที่ ๑)	กกจ.
	๒	การฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ข้อเสนอแนะที่ ๑)	กพร.
	๓	โครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุสู่เส้นทางใหม่หลังวัย ๖๐ ปี (ข้อเสนอแนะที่ ๑)	กสร.
	๔	โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี (ข้อเสนอแนะที่ ๑)	กสร.
- กลุ่มผู้เสียหายเสพติด (จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม) (มีข้อเสนอแนะ ๔ ข้อ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ๒ ข้อ)			
	๑	การฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพกลุ่มผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด (ข้อเสนอแนะที่ ๑)	กพร.
	๒	กิจกรรมช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการรักษาป้องกันปัญหาแบบครบวงจร (ข้อเสนอแนะที่ ๓)	กสร.
	๓	กิจกรรมสร้างเครือข่ายและแกนนำเครือข่ายแรงงานนอกระบบป้องกันยาเสพติด (ข้อเสนอแนะที่ ๓)	กสร.
- กลุ่มคนพิการ (จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม) (มีข้อเสนอแนะ ๗ ข้อ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ๓ ข้อ)			
	๑	กิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงแรงงานโดยมีคำบรรยายแทนเสียง (ข้อเสนอแนะที่ ๑)	สป.
	๒	การฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กพร.

แผนรายกลุ่ม/ รายด้าน	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๓	กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ (ข้อเสนอแนะที่ ๖)	กกจ.
	๔	กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อเสนอแนะที่ ๖)	กกจ.
	๕	กิจกรรมส่งเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ (ข้อเสนอแนะที่ ๖)	กกจ.
- กลุ่มผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ (จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม) (มีข้อเสนอแนะ ๘ ข้อ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ๑ ข้อ)			
	๑	กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กกจ.
	๒	กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับผู้พ้นโทษ (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กกจ.
	๓	การฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ข้อเสนอแนะที่ ๕)	กพร.
- กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ร่วมกับ HIV และผู้ป่วยจิตเวช (จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม) (มีข้อเสนอแนะ ๕ ข้อ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ๑ ข้อ)			
	๑	กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานครอบครัว และสังคม (ข้อเสนอแนะที่ ๑)	กสร.

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน